



ศูนย์โควิดฯ มท.

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๑๖๖๓

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

จาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ถึง ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยในการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดำเนินการเรื่อง แนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๒๙/๔๐๔ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่ส่งมาพร้อมนี้

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) จึงขอให้กรุงเทพมหานคร และจังหวัดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. การบริการประชาชนให้สามารถเข้าถึงการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) แบบ Antigen Test Kit (ATK) ครอบคลุมทุกพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และเพิ่มจำนวนหมู่บ้านผู้ไม่ติดเชื้อให้มากขึ้น ทั้งนี้ ให้กรุงเทพมหานครประสานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้จังหวัดประสานความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องด้วย

๒. ให้พิจารณานำโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน และการดำเนินงานเชิงรุกในพื้นที่ของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานไปขยายผลตามมาตรการ แนวทางการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณสุขหากกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดใดมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ให้ประสานงานไปยัง พันเอก กิติเมศวร์ สกุลพัฒนรรดา กลุ่มจิตอาสาภัยพิบัติ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๒๐๗ ๗๕๑๘

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด
และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงาน ศบค.มท. (สนผ.)

โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๕๗ มท. ๕๐๑๘๘



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ศูนย์อำนวยการและขับเคลื่อนงานจิตอาสา โทร ๕๐๕๐๙
ที่ มท ๐๒๒๙/๔๐๔ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ประเด็นที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย

ด้วยในการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมบางขุนพรหม ชั้น ๔ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยมี พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นประธาน ที่ประชุมได้มีมติขอให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมดังกล่าว เรื่อง แนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ดังนี้

๑. ประสานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการประชาชนให้สามารถเข้าถึงการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) แบบ Antigen Test Kit (ATK) ครอบคลุมทุกพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน โดยมีเป้าหมายลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และเพิ่มจำนวนหมู่บ้านผู้ไม่ติดเชื้อให้มากขึ้น

๒. ขอให้พิจารณานำโครงการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน และการดำเนินงานเชิงรุกในพื้นที่ของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานไปขยายผลตามมาตรการ แนวทางการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณสุข และแจ้งให้ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานทราบ เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านจิตอาสาต่อไป ทั้งนี้ มอบหมายให้ พันเอก กิติเมศวร์ สกุลพัฒน์รดา กลุ่มจิตอาสาภัยพิบัติ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๑๒๐๗ ๗๕๑๙ เป็นผู้ประสานงาน

เพื่อให้การดำเนินการข้างต้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์อำนวยการและขับเคลื่อนงานจิตอาสา กระทรวงมหาดไทย จึงขอให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการและขับเคลื่อนงานจิตอาสา กระทรวงมหาดไทย